



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094



ปีพระสงฆ์



พระสงฆ์เป็น :

- ความรักแห่งดวงพระทัยของพระเยซูเจ้า
- มิตรของพระคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงเรียก ทรงเลือกและส่งออกไป

2010

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 ปีที่ 44 ฉบับที่ 2404

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปี C

พระวาจา (ลก 4:1-13)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ทรงพระดำเนินจากแม่น้ำจอร์แดน พระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดาร ทรงถูกปีศาจผจญเป็นเวลาสี่สิบวัน ตลอดเวลานั้นพระองค์มิได้เสวยสิ่งใดเลย ในที่สุด ทรงหิว ปีศาจจึงทูลพระองค์ว่า "ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสั่งให้หินก้อนนี้กลายเป็นขนมปังเถิด" พระเยซูเจ้าคริสตตอบว่า "มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น"

ปีศาจจึงนำพระองค์ไปยังที่สูงแห่งหนึ่ง แสดงให้พระองค์ทอดพระเนตรอาณาจักรต่าง ๆ ของโลกทั้งหมดในคราวเดียว และทูลพระองค์ว่า "ข้าพเจ้าจะให้อำนาจและความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแก่ท่าน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ผู้ใดก็ได้ตามความปรารถนา ดังนั้น ถ้าท่านกราบนมัสการข้าพเจ้า ทุกสิ่งจะเป็นของท่าน" พระเยซูเจ้า คริสตตอบปีศาจว่า "มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า

คุณเมงเัส - คุณเวรนุช พงษ์วัฒนา

สร้างโมทนาคุณพระสำหรับครอบครัว

“จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านและรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น”

ปีศาจนำพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม วงพระองค์ลงที่ออกพระวิหาร แล้วทูลว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า จงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิด เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า ‘พระเจ้าจะทรงส่งทูตสวรรค์ให้พิทักษ์รักษาท่าน’ และยังมีเขียนอีกว่า ‘ทูตสวรรค์จะคอยพุงท่านไว้มิให้เท้ากระทบหิน’”

แต่พระเยซูเจ้าตรัสตอบปีศาจว่า มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเลย” เมื่อปีศาจทดลองพระองค์ทุกวิถีทางแล้ว จึงแยกจากพระองค์ไป รองอนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม



หัวข้อ	การทดลองในชีวิต และการประกาศความเชื่อในพระเจ้า
ธรรมล้ำลึก	พระเยซูเจ้าทรงชนะการทดลอง
ท่าที	ความเชื่อและความวางใจในพระวาจาของพระเจ้า
การดำเนินชีวิต	เราจะรำพึงพระวาจาของพระเจ้า และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

บทอ่านที่หนึ่ง : - ฉธบ 26:4-10

หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานในประเทศอียิปต์ ชาวอียิวได้ครอบครองดินแดนแห่งพระสัญญา ซึ่งเป็นดินแดนที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งบริบูรณ์ พวกเขาเก็บเกี่ยวพืชผล และนำพืชผลแรกมาถวายพระเจ้า

บทอ่านที่สอง : - รม 10:8-13

เราประกาศยืนยันความเชื่อของเราในศีลล้างบาป และเราทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าจะได้รับความรอดพ้น

พระวรสาร : - ลก 4:1-13

ปีศาจได้ทดสอบพระเยซูเจ้าหลายประการ แต่พระองค์ทรงได้รับชัยชนะทุกครั้ง พระองค์ทรงเชื่อสัตย์ต่อภารกิจของพระบิดาเสมอ

- - จากพระวาจาชีวิต - -



คำว่า "ผจญ" (เปยราเซน - peirazein) ในภาษากรีกมีความหมายว่า "ทดลอง, ทดสอบ" มากกว่าจะแปลว่า "ผจญ, ประจญ, หรือ ล่อลวง" ซึ่งสื่อไปในทางชักชวนผู้อื่นให้กระทำผิด

พระเจ้า "ประทานการทดสอบ" แก่ผู้ที่ทรงเลือกสรร เพื่อช่วยให้เราเข้มแข็งมากขึ้น มีโอกาสชนะมากขึ้น และเป็นคนดีเหมาะสมกับงานที่พระองค์จะทรงมอบหมายให้มากขึ้น การทดสอบจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือน่าอับอาย แต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาชนะหรือผ่านการทดสอบให้จงได้

"วิธีการ" ต่างๆ ที่ปีศาจนำมาทดลองพระเยซูเจ้า มีดังนี้

1. ใช้วัตถุล่อ

ปีศาจทูลพระเยซูเจ้าว่า "ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสั่งให้หินก้อนนี้กลายเป็นขนมปังเกิด"

เนื่องจากหินทูกันดารอยู่ไม่ไกลจากทะเลตายซึ่งเค็มจัด จึงมีก้อนหินปูนเล็กๆ คล้ายขนมปังเกลื่อนอยู่บนผืนทราย ปีศาจรีบฉวยโอกาสนี้ทูลเสนอ "วิธีการ" ที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานใดๆ เลย แต่พระองค์ไม่เลือกวิธีการนี้ พระองค์จึงตรัสแก่ปีศาจว่า "มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า" (ฉบบ 8:3)

สำหรับพระเยซูเจ้าแล้ว วัตถุและสิ่งของไม่อาจทำให้มนุษย์มี "ชีวิต" และ "ความสุข" อันแท้จริงได้เลย จริงอยู่ พระศาสนจักรจำเป็นต้องส่งเสริมและผลักดันทุกวิถีทางเพื่อให้มนุษย์มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือ การพัฒนา "ชีวิตวิญญาณ" ของมนุษย์ เหตุว่าเมื่อเรามี "ชีวิตใหม่" แล้ว สภาพความเป็นอยู่ใหม่ๆ ที่ดีขึ้นก็จะติดตามมาด้วย

2. ประนีประนอมกับโลก

พระเยซูเจ้าตรัสตอบปีศาจว่า "จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น" (ฉบบ 6:13)

คำว่า "ผู้เดียวเท่านั้น" แปลว่า "ไม่มีผู้อื่น" อีก คำนี้ถือว่าเด็ดขาดยิ่งนักเพราะหมายความว่า พระเจ้าก็ต้องเป็นพระเจ้า ถูกก็คือถูก และผิดก็คือผิด เท่ากับว่าหลักการของพระองค์คือ "ต้องไม่มี การประนีประนอมกับโลก" ด้วยเหตุนี้เราจะลดมาตรฐานศีลธรรมของเราไปหาโลกไม่ได้ แต่เราต้องพยายามยกระดับมาตรฐานของโลกมาสู่มาตรฐานของพระองค์

3. ใช้อารมณ์ความรู้สึก

หากได้ยินว่าใครมีภินิหาร ใครไปทวยแม่ ใครไล่ผีได้ หรือที่โหนดมิของแปลกประหลาด หรือมีปรากฏการณ์พิเศษ พวกเราคงแห่แหนไปดูกันแน่นขนัด เพราะฉะนั้น หากพระองค์จะแสดงภินิหาร

ด้วยการกระโดดจากยอดพระวิหารลงมาโดยไม่เป็นอันตราย แน่หนอนว่าประชาชนต้องตื่นเต้นสุด ๆ กับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และพร้อมที่จะเชื่อและติดตาม แต่พระเยซูเจ้า "ไม่เลือก" วิธีนี้ เพราะว่า

- **ไม่จริงยั่งยืน** เพราะถ้าวันนี้พระองค์กระโดดได้สูง 100 เมตร แล้วพรุ่งนี้กระโดดได้เท่าเดิม ประชาชนก็ "หมดอารมณ์" ที่จะตื่นเต้นอีกแล้ว แล้วศาสนาที่ยิ่งแท้งจะอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกชั่วคราวช่วยยาม หรือชั่วคราวชั่วครวของมนุษย์ได้อย่างไรกัน
- **เป็นการไม่วางใจพระเจ้า** เพราะการกระโดดจากที่สูงเป็นการจงใจปล่อยตัวเองให้ตกอยู่ในอันตราย เพื่อ "ทดลอง" ว่าพระเจ้าจะมีอำนาจจริงหรือเปล่า หรือพระองค์จะรักและช่วยเหลือเราจริงหรือไม่

ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่า "อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเลย" ดังนั้น คนที่ต้องการเห็นอัศจรรย์หรือสิ่งแปลกประหลาดก่อนจึงจะยอมเชื่อ จึงไม่ใช่คนที่มีความเชื่ออย่างแท้จริง แต่เป็นเพียงคนที่สงสัยที่ต้องการทดลองพระเจ้าเพื่อหาข้อพิสูจน์เท่านั้น **อย่าลืมว่าอำนาจในการช่วยเหลือของพระเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราทดลองหรือพิสูจน์ แต่มีไว้เพื่อให้เรา "วางใจ" ในพระองค์**

สำหรับพระเยซูเจ้าแล้ว หนทางเดียวที่จะนำเรากลับไปหาพระบิดาเจ้าได้คือ "หนทางของไม้กางเขน"



- - ข้อตั้งใจ - -

1. ข้าพเจ้าจะรำพึงพระวาจาของพระเจ้า และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้าจะทำกิจใช้โทษบาปทุกวันตลอดเทศกาลมหาพรต
3. ข้าพเจ้าจะอธิษฐานภาวนาให้มากขึ้นในเทศกาลนี้

ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บดวงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	พ่ออุทพจน์	คามิโยเนียน	คุณสุภาภรณ์ - คุณอนัญญา	คุณวีระ	คุณช่วงถิ่น
09.00 น.	พ่อเจ้าวัด	เซอร์วี	เซอร์วี - เซอร์วี	เซอร์วี	เซอร์วี
19.00 น.	พ่อทนอด	นางชเรี	คุณภานพ - คุณจันทร์เทีญ	คุณสุภาพร	คุณอุมาพร

พระเมตตา

พ่อปลัด

ตอนบ่ายของวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา ในขณะที่ผมกำลังเตรียมสอนคำสอนให้กับเด็กนักเรียน มีโทรศัพท์จากญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้ามา ผมจึงรับสายด้วยอารมณ์ดี

"สวัสดีครับ... มีอะไรหรือครับ?" ผมถามกลับไปทันที

"น้องชายชื่อไม่สบายมาก อยากให้พ่อไปส่งสิครับ"

"อาการเป็นอย่างไรบ้างครับ?" ผมถามต่อ

"ก็... ยังพูดจารู้เรื่อง แต่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้ว... กลัวว่าจะอยู่ได้ไม่นาน"

"มะเร็งที่ไหนครับ?"

"ที่คอ... คงรับศัลยกรรมไม่ได้ แต่อยากให้พ่อไปเจมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์" พี่สะใภ้อธิบาย "ข้อความเขาแล้วว่าจะไปทางโน้น หรือจะกลับมาทางนี้ เขาก็บอกว่าจะกลับมาทางเรา ข้อจึงกล้าที่จะเชิญพ่อมา"

"ยังงั้น พ่อจะไปเยี่ยมนะ... เมื่อเขาพร้อม จะได้เจมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ให้"

ชายคนดังกล่าวเป็นน้องชายของพี่สะใภ้ เขาได้รับศัลยกรรม ศัลยกรรม และศัลยกรรมสามครั้งเป็นนักเรียน แต่ต่อมาก็ไม่ค่อยได้ไปวัด จึงห่างเหินไป ยิ่งแต่งงานไม่เรียบร้อย และภรรยาหนีถือศาสนาอื่นด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้ห่างวัดมากขึ้น

พอถึงวันนั้นเป็นวันฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก ผมคิดว่าพระเจ้าทรงมีแผนการพิเศษสำหรับเขาเป็นแน่ ผมจึงเดินทางไปพบเขา ซึ่งขณะนั้นกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ระหว่างทางผมคิดในใจว่า "ดีนะ ที่ชื่อเป็นห่วงวิญญาณของน้องชาย อาจเป็นโอกาสที่เขาจะกลับใจ กลับมาคืนดีกับพระก็เป็นได้"

เมื่อไปถึงโรงพยาบาล ผมได้พบญาติของผู้ป่วยหลายคน มีทั้งพี่สาว ลูกสาว และหลานชาย ทุกคนกำลังยืนอยู่ที่ระเบียง เพื่อเปิดทางให้พยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างสะดวก

"ลุง... อย่าฝัน..." เสียงพยาบาลดังชัดเจน

ผมเดินผ่านเตียงของผู้ป่วยเพื่อไปพบญาติของเขา สังเกตว่าชายคนนี้ผอมมาก ผอมจนเหลือแต่กระดูก ผมจึงเข้าใจว่าคนที่ "ผอมเหลือแต่กระดูก" นั้นเป็นอย่างไร

"ทำเหมือนตอนกินน้ำลายนั้นแหละ" พยาบาลคนเดิมพูดเสียงดัง น้ำเสียงดูเล็กน้อย ดูเหมือนคนใจจะไม่ทำตามที่เขาบอก

เวลาผ่านไปพักใหญ่ พยาบาลทำหน้าที่ของเขาเรียบร้อย ผมจึงเดินไปหาผู้ป่วย และเริ่มพูดคุยกับเขา

“เป็นอย่างไรบ้าง???... ปวดไหมครับ???” ผมยิงคำถามจนทำให้คนไข้สับสน ไม่รู้ว่าจะตอบคำถามไหนดี เขาสายหน้าพลาตงเสียงอ้อแอ้อยู่ในลำคอ จับความได้ว่า “ไม่ปวด”

หลังจากที่พูดคุยและสอบถามจนแน่ใจแล้วว่า เขาต้องการกลับใจและต้องการกลับมาหาพระเจ้าอย่างแน่นอน จึงให้เขาได้รับศีลออกบาปและรับศีลเจิมคนไข้ เขาคงปลื้มปิติมากจนน้ำตาไหล น้ำตาของลูกผู้ชายเอ่อล้นออกมาจากเข่าตาทั้งสองข้าง มันไหลออกมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นภาพที่ทำให้ผมเองก็รู้สึกซาบซึ้งใจไปด้วย ผมเชื่อว่าเขาได้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรอันยิ่งใหญ่ และโมทนาคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาความรักของพระองค์

หลังจากนั้น เราได้คุยกันอย่างมีความสุข คนป่วยก็ได้แต่มอง เขาไม่สามารถพูดได้ แต่เข้าใจทุกอย่าง รู้ทุกอย่าง หน้าตาบ่งบอกถึงความสุขในจิตใจ อย่างน้อยเขาได้มีโอกาสคืนดีกับพระในช่วงสุดท้ายของชีวิต มะเร็งระยะสุดท้ายคงจะทำให้เขาถูกคิดได้ ไม่มีอะไรที่ติดว่าการคืนดีกับพระเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์

จะมีกี่คนที่รู้ว่าตนเองใกล้ตาย และจะมีกี่คนที่มีบุญได้กลับใจตอนใกล้ตายเหมือนเขา เขามีบุญที่ได้รับศีลเจิมคนไข้ในวันนั้น เพราะว่าหลังจากนั้นอีกเพียงวันเดียว พระเจ้าก็ทรงเรียกเขาไปเฝ้าพระองค์ ทรงรับเขาไปอยู่กับพระองค์ เขาได้คืนวิญญาณแด่พระองค์ด้วยความสงบ

ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 18 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ตรัสแก่บรรดาพระสงฆ์ว่า “บรรดาพระสงฆ์ที่รัก ท่านเป็น ‘ศาสนบริกรรับใช้ผู้ป่วย’ ท่านเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือแห่งความเมตตากรุณาของพระคริสตเจ้า ท่านจะต้องออกไปหาผู้ทรมานทุกคน บรรดาพระสงฆ์ที่รัก ข้าพเจ้าขอให้ท่านทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อเอาใจใส่ดูแลและบรรเทาใจพวกเขา การอุทิศเวลาให้กับผู้ทรมานทุกซ์จะนำพระพรพรทานมาให้กับมิติอื่นๆ ของการอภิบาลด้วย” นี่เป็นพระดำรัสที่ทรงมอบให้กับบรรดาพระสงฆ์ในปีนี้

ผมมั่นใจว่า พระสงฆ์ทุกองค์จะดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยทุกคนอย่างดี อีกทั้งทุ่มเทร่างกายแรงใจในการทำงานเพื่อผู้ป่วย เหมือนปฏิบัติต่อองค์พระคริสตเจ้าเอง

การไปเยี่ยมผู้ป่วยบ่อยๆ จะเป็นกำลังใจให้เขาต่อสู้กับความทุกข์และความยากลำบากในชีวิต เขาจะไม่ท้อแท้ใจ ไม่คิดมาก ไม่คิดว่าตัวเองเป็นภาระของครอบครัวและสังคม นอกนั้น ผู้ป่วยยังสามารถกระทำความดีเพื่อพระศาสนจักรและสังคมได้อีกด้วย เขาสามารถสวดภาวนาและถวายความทุกข์ความทรมานของตน เพื่องานไถ่กู้ของพระคริสตเจ้าในพระศาสนจักร

ขอบคุณสำหรับคำภาวนาที่ผู้ป่วยได้มอบให้ ผมรู้ว่าการทำงานอภิบาลนั้น ผมไม่ได้ทำเพียงลำพัง แต่มีเพื่อนพี่น้องจำนวนมากที่สนับสนุน ส่งเสริม และให้กำลังใจเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบรรดาผู้ป่วยทั้งหลาย

ขอบคุณพระเจ้าที่ให้มีได้เป็นเครื่องมือของพระองค์ ในการนำความสุขและความยินดีไปให้
ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยที่เป็นโรคร้าย ผู้ป่วยที่ใกล้จะตาย และผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจมากที่สุด

ขอบคุณสำหรับความรักและพระเมตตาของพระองค์ ที่ให้คนคนหนึ่งมีโอกาสกลับใจตอนใกล้ตาย
เป็นพระพรอันยิ่งใหญ่จากพระเมตตาโดยแท้

ประกาศ

สรุปข่าว

๑ ข่าวจากอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 เป็นต้นไป ทางคณะจะปิดเพื่อซ่อมแซมอาราม ทาง
อารามซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน จึงขอจัดการที่จะมีสัตบุรุษไปร่วมในมิสซาด้วย จึงแจ้งมาให้พี่น้องได้ทราบ

๑ ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของ
วัด ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 เวลา 19.00 น. มีการเดินรูป 14 ภาคก่อนมิสซา และหลังมิสซาจะ
มีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด

๑ ปิดกิจการวันเสาร์ทอม 2

ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 - ม.3 ได้ส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรม วันเสาร์ที่ 20
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 ซึ่งเป็นวันเสาร์สุดท้ายของภาคเรียนที่ 2 ทางวัดจะพาเด็กๆ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

๑ ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญสัตบุรุษร่วมกันระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 เวลา
19.00 น. หลังพิธีมิสซาจะมีการเสด็จหมายที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระ และรับพรจากพระสงฆ์

๑ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 - ม.2

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 เวลา 10.30 น. (หลังมิสซาสาย) ขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครอง
นักเรียนชั้น ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมเด็กเข้าค่ายทำสอนในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้
ณ อาคารนักบุญเปาโล



ปฏิทินมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	กุมภาพันธ์ 2010 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 21 07.00 น.	อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต โมทนาคุณพระ	ร.ร. คุณวิทยา
09.00 น.	อุทิศแด่ สกอลัสติกา สละ แสงเทียน (ครบ 100 วัน)	ลูก - หลาน
19.00 น.	สุขสำราญ สัตบุรุษทุกคน โมทนาคุณนักบุญเบเนดิกโต	วัด คุณทองอยู่
จันทร์ที่ 22 19.00 น.	ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก สุขสำราญ ค.ช.ภูธินา - ค.ช. ภูพานนท์ ดั่งเงิน (วันเกิด) สุขสำราญ คุณสมลักษณ์ แสงเทียน	ครอบครัว ลูก - หลาน
อังคารที่ 23 19.00 น.	ระลึกถึง น.โปสิการ์ป พระสังฆราชและมรณสักขี สุขสำราญ คุณย่า สุขสำราญ ครอบครัวและกิจการ	คุณเกษมศักดิ์ คุณสุพจน์ - คุณครุณี
พุธที่ 24 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต อุทิศแด่ ร็อก วิสุทธี - อังเขลา สิวณี กาญจนสินธุ อุทิศแด่ มอนิกา บัวตัว หมั่นมาก	ลูก - หลาน คุณเชี่ยว - คุณห้องศรี
พฤหัสบดีที่ 25 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต สุขสำราญ สำหรับกิจการ อุทิศแด่ เปโตร สมบัติ - เปโตร ประเสริฐ ศรีสำราญ	คุณสมปอง ค.ญ. ฉวีจรีดา
ศุกร์ที่ 26 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต สุขสำราญ ครอบครัว สุขสำราญ สุขภาพครอบครัวคุณพิพัฒน์	คุณพรเพ็ญ คุณนงลักษณ์
เสาร์ที่ 27 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต สุขสำราญ คุณอารีย์ สุเสงี่ยม (วันเกิด) อุทิศแด่ มาริโอโรซา สุพรรณ ทรัพย์เย็น (ครบ 100 วัน)	ลูก - หลาน ที่ - หลาน